

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๗ (๖/๒๕๕๓) วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
๔.๑	การพิจารณาการขอ กำหนดตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์โดยใช้ เกณฑ์และวิธีการเดิม	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการกำหนด ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง ให้ นายพัฒนพันธ์ เซตต์กัน พนักงาน มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร, กองบริหารงาน บุคคล	อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร เพื่อส่งขอทะเบียนตำแหน่งจาก สกอ.
๔.๒	การพิจารณาการ เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการ พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนระดับ ตำแหน่งและรับโอนข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาของ นายวงศกร เจียมเผ่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ระดับ ๘ สังกัดสำนักบริการ การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มารับ ราชการในตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร, กองบริหารงาน บุคคล	ได้ดำเนินการส่งหนังสือตอบรับ การโอนข้าราชการพลเรือนใน สถาบัน อุดมศึกษาไปยัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้ว
๔.๓	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ ยกเว้นค่าบำรุง การศึกษาและ ค่าธรรมเนียม การศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่สร้าง ชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่า ด้วย หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบำรุง การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามที่เสนอ	คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายลำดับ รอง และงาน นิติกร	ดำเนินการให้นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบ แล้ว และได้ประกาศให้แก่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยได้รับทราบบนเว็บ ไซด์ http://council.psu.ac.th
๕.๑	ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยรับทราบความคืบหน้าการ จัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำ ข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี	รับทราบ และจะนำข้อเสนอแนะ ของกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม ต่อไป

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
๕.๒	บทบาทของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยใน การปฏิรูปอุดมศึกษา ไทย	สภามหาวิทยาลัยรับทราบและเห็นชอบให้ สมัครเป็นสมาชิก “สมาคมสภา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย”	กรรมการสภา มหาวิทยาลัย	รับทราบเรื่องดังกล่าวตามเสนอ และการสมัครสมาชิก แล้วแต่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ ละท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>